

THAM LUẬN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí cán bộ, giáo viên dự Hội nghị.

Điều đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc cho năm học mới gặt hái được nhiều thành công.

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí bản báo cáo tổng kết năm học 2023 – 2024 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 mà đồng chí Hiệu trưởng vừa thông qua. Sau đây tôi xin có một số ý kiến tham luận về *Nâng cao chất lượng ứng dụng chuyển đổi số và truyền thông trong nhà trường*.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số (CDS) và truyền thông đang trở thành hai yếu tố chủ chốt giúp nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện chương trình chuyển đổi số Quốc gia trong những năm học qua tôi đã tiếp cận chuyển đổi số trong dạy học đã mang lại hiệu quả. Sau đây tôi xin được chia sẻ những việc đã làm:

- Bản thân tôi luôn tự học, tự tìm tòi, vào trang google tìm kiếm các thông tin về các phần mềm có thể ứng dụng trong dạy học, đánh giá học sinh. Tìm hiểu những ứng dụng phù hợp cho lớp giảng dạy, xem hướng dẫn chi tiết cách cài đặt, cách sử dụng phần mềm như: Padlet, Classbee, Plickers, Azota, Google form , Quizzic Tôi tự tập làm theo hướng dẫn trên mạng và từ đó tôi đã biết cách sử dụng ứng dụng phần mềm Classbee, Padlet để chia sẻ, đánh giá các hoạt động của học sinh với phụ huynh, học sinh trong lớp, biết sử dụng phần mềm Plicker trong dạy học, sử dụng phần mềm Quizzic để tạo đề trắc nghiệm cho học sinh, biết sử dụng ứng dụng google form để tạo biểu mẫu phục vụ công tác giảng dạy. Đặc biệt với canva và cupcut tôi đã tạo những video, những phiếu bài tập đọc đảo. tạo ra một thiết bị dạy học số với nhiều học liệu phong phú cho môn học lớp

- Là GVCN lớp để giúp phụ huynh có thể đồng hành cùng các con trong học tập tôi đã tự quay các video hướng dẫn phụ huynh cách sử dụng một số ứng dụng để giúp phụ huynh biết cách vào trang ứng dụng của lớp khi chia sẻ bài tập hay hoạt động của con như cách vào trang Padlet, Classbee khi sử dụng mã QRCode, link tài liệu; sau đó tôi gửi trên nhóm lớp để phụ huynh tham gia vào hoạt động mong muốn của mình. Khi giao bài tập cho học sinh tôi cho học sinh tiếp cận và làm bài trên ứng dụng Quizzic để học sinh tiếp cận với công nghệ và ôn luyện hiệu quả.

Tôi thiết nghĩ việc thực hiện chuyển đổi số trong dạy học có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực của đội ngũ nhà giáo vì vậy mỗi giáo viên cần có sự thay đổi về nhận thức cũng như hành động. Hành động đó thể hiện trong các công việc giảng dạy hàng ngày cũng như trong việc cung cấp thông tin cho cho PHHS.

***. Đối với công tác truyền thông Truyền thông**

Truyền thông cũng là một nhiệm vụ quan trọng đối với giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Vì thế, để đẩy mạnh công tác truyền thông trong nhà trường, theo tôi cần làm tốt một số giải pháp sau:

- Thành lập tổ truyền thông trong nhà trường gồm các đ/c có năng lực làm công tác truyền thông, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin bài và biên tập, kỹ thuật làm ảnh, phóng sự ảnh cho thành viên trong tổ, nhóm truyền thông và tất cả những ai tham gia công tác truyền thông.

- Hình thức truyền thông cần linh hoạt theo hướng cập nhật, phù hợp đối tượng giáo viên và học sinh. Khuyến khích các vấn đề mới lạ, trẻ trung đúng chuẩn mực ngôn ngữ và luật pháp, không vi phạm những điều cấm. Khuyến khích cách đề cập hình thức clips, phóng sự ảnh, các tin bài với nhiều thể loại. Ngoài ra có thể truyền thông dưới dạng hoạt động trải nghiệm, chuyên đề, tổ chức cuộc thi....

- Huy động sự tham gia của toàn thể giáo viên, HS, các đoàn thể trong nhà trường, mỗi cá nhân, tổ chức đều là một kênh truyền thông

- Phối kết hợp với các tổ chức xã hội và địa phương thực hiện truyền thông kịp thời và hiệu quả các hoạt động trọng tâm của năm học.

- Thực hiện truyền thông đa chiều:

+ Xây dựng website nhà trường thực sự chất lượng về cả hình thức lẫn nội dung. Bởi website chính là “bộ mặt” của nhà trường ở trên mạng Internet. Website còn là nơi giới thiệu các hoạt động nổi bật, những thành tựu trong công tác dạy học và kết quả rèn luyện của nhà trường. Đây cũng chính là nơi để học sinh thể hiện chính kiến thông qua các diễn đàn.

+ Kết hợp các hình thức truyền thông như website: fanpage facebook và nhóm cộng đồng. Đây là nơi chuyển tải các thông tin thời sự về chuyên môn, công đoàn và liên đội có thể lan tỏa đến các bên liên quan, bao gồm giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Từ đó sẽ tạo được mối liên kết giữa phụ huynh và nhà trường.

+ Truyền thông qua nhóm Zalo, nền tảng số Enetviet. Mỗi lớp là một kênh truyền thông

+ Ngoài ra còn có thể truyền thông qua hệ thống loa phát thanh học đường trường, bảng tin.

+ Phối kết hợp với các tổ chức xã hội và địa phương thực hiện truyền thông kịp thời và hiệu quả các hoạt động trọng tâm của năm học.

Trên đây là một số ý kiến tham luận về công tác nâng cao ứng dụng chuyển đổi số và truyền thông tôi đã đưa ra, kính mong quý vị đại biểu, các đ/c góp ý bổ sung cho tham luận hoàn thiện hơn.

Cuối cùng tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô lời chúc sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

